
sþ. 37. Fyrirspurn [37. mál]
til menntamálaráðherra um endurskoðun á lögum um fuglafriðun.

Frá Halldóri Blöndal.

Hvenær er þess að vænta, að frv. tillaga um fuglafriðun verði lagt fram á Alþingi?


